

“สุจริต โปร่งใส วังไคร้ใสสะอาด ๒๕๖๗” และ “งดรับ งดให้”

ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามนโยบายของรัฐบาล และพันธกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเกิดการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเสริมสร้างค่านิยมประหยัดตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง และกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๖” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อแจ้งให้หน่วยงานได้รับทราบ

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ ตำบลวังไคร้ จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดประชุม โดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้, ส.อบต, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปชี้แจงผลการดำเนินงานประจำเดือน มีนาคม ในการนี้ นายยม เกตุพยัคฆ์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ ได้ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส วังไคร้ใสสะอาด ๒๕๖๗” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และขอแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ ให้ยึดมั่น ในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีวะ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี กล้ายืนหยัด ในสิ่งที่ถูกต้อง คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม และจะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานรักษาต่อยอดศาสตร์ของพระราชอาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทย สืบไป

ทั้งนี้ นายยม เกตุพยัคฆ์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ ได้เน้นย้ำให้หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ รับทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการปฏิเสธ การรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบาย No Gift Policy ต่อไป





